

คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

โดย เจ. ซี. ไรล์

(ค.ศ. 1816-1900)

คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง? นี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งในชีวิตของคนเรา พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) มันไม่พอที่จะตอบว่า “ฉันเป็นสมาชิกของที่คริสตจักร หรือฉันคิดว่าฉันเป็นคริสเตียน” มีคนที่เป้นคริสเตียนแต่ในนามเป็นพันๆคนที่ไม่ม่ลักษณะของคนที่ได้บังเกิดใหม่อย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้เลย (ลักษณะเหล่านั้นถูกเขียนไว้ใน 1 ยอห์น)

ข้อแรก ยอห์นได้เขียนเอาไว้ว่า “ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผู้นั้นไม่กระทำบาป” (1 ยอห์น 3:9) “คนใดที่บังเกิดจากพระเจาก็ไม่กระทำบาป” (5:18) คนที่ได้บังเกิดใหม่หรือคนที่ได้รับการทรงสร้างใหม่นั้นจะไม่ได้ตั้งใจทำบาปอย่างเป็นทางการ เขาไม่ได้ทำบาปจากใจด้วยความตั้งใจหรือด้วยความโน้มเอียงใดๆอีกต่อไป เป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนอาจจะมีบางเวลาที่เขาไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นความบาปหรือไม่ และเขาอาจไม่ได้รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่เขาได้ทำความชั่ว เมื่อก่อนเขาไม่ได้สู้กับความบาปเพราะเขาเป็นเพื่อนกับมัน แต่คริสเตียนที่แท้จริงจะเกลียดความบาป จะหนีห่างจากมัน ต่อสู้กับมัน เขาจะถือว่าบาปเป็นโรคร้ายที่ร้ายแรงต่อชีวิตของเขา เขารู้สึกขมขื่นใจที่มันเป็นภาระในชีวิตของเขา จะเศร้าเสียใจเมื่อเขาล้มลงภายใต้อิทธิพลของมัน และปรารถนาที่จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากมันอย่างแท้จริง บาปไม่สามารถทำให้เขาพอใจหรือแม้แต่จะเรียกความสนใจจากเขาได้อีกต่อไป มันได้กลายเป็นสิ่งเลวร้ายที่เขาเกลียดชัง อย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถที่จะกำจัดมันออกไปจากเขาได้ ถ้าเขาพูดว่าเขาไม่มีบาป เขาก็เป็นคนโกหก (1 ยอห์น 1:8) แต่เขาสามารถพูดได้ว่าเขาเกลียดมันและความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเขาก็คือที่จะไม่ทำบาปอีกต่อไป เขาไม่สามารถที่จะป้องกันความผิดชั่วร้ายที่เข้ามาในสมองของเขาได้ หรือไม่อาจที่จะทำให้คำพูดหรือการกระทำของเขาไร้อับชอนหรือข้อผิดพลาดใดๆได้ เขารู้ว่า “เราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายๆอย่าง” (ยากอบ 3:2) แต่เขาสามารถพูดได้เต็มปากว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกเศร้าเสียใจ และโดยเนื้อแท้ของเขาแล้วเขาไม่ยอมแพ้มัน แล้วคุณล่ะ อัครทูตยอห์นจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร? คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

ข้อสอง ยอห์นได้เขียนเอาไว้ว่า “ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้า” (1 ยอห์น 5:1) คนที่ได้บังเกิดใหม่หรือคนที่ได้ถูกสร้างใหม่นั้นเชื่อว่า พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถยกโทษบาปให้แก่เขาได้ และพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงแต่งตั้งไว้ด้วยพระประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจง และนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดอื่นใดเลย และเมื่อเขามองที่ตัวเองแล้วเขาก็เห็นว่าไม่มีคุณค่าใดๆอยู่ในตัวเขาเลย แต่เขาก็มีความมั่นใจในองค์พระคริสต์อย่างเต็มเปี่ยมและไว้วางใจในพระองค์ เขาเชื่อว่าบาปทั้งหมดของเขาได้รับการอภัยแล้ว เขาเชื่อว่าการที่เขาได้ยอมรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำสำเร็จแล้ว และการยอมรับความตายของพระองค์ที่ไม่กางเขนนั่น เป็นเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ และเขาอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยความตายและการพิพากษาโดยไม่มี

ตระหนกตกใจ หรือเขาอาจจะมีอาการกลัวหรือสงสัยอยู่บ้าง บางครั้งเขาอาจจะบอกคุณว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเขาไม่มีความเชื่อเอาเสียเลย แต่ลองถามเขาว่าเขาอยากที่จะวางใจในสิ่งอื่นแทนที่พระคริสต์หรือไม่ และคอยดูว่าเขาจะตอบว่าอย่างไร ถามเขาว่าเขาจะเอาความหวังในเรื่องชีวิตนิรันดร์ไปฝากไว้ในความดี การกระทำ การอธิษฐาน พันธกิจ หรือคริสตจักรของเขาเองหรือไม่ แล้วลองฟังสิ่งที่เขาจะตอบ แล้วคุณล่ะ อัครทูตขอห์นจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร? คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

ข้อสาม ขอห์นได้เขียนเอาไว้ว่า “ทุกคนที่ประพฤติดตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย” (1 ยอห์น 2:29) คนที่ได้บังเกิดใหม่หรือคนที่ได้รับการทรงสร้างใหม่นั้นเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ เขาพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พยายามที่จะทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง เขาปรารถนาที่จะเพ่งมองที่พระคริสต์อยู่เสมอเพื่อให้พระองค์เป็นตัวอย่างเหมือนกับที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา และปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวของเขาเองว่าเป็นสหายของพระคริสต์ด้วยการทำสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงบัญชา เขาารู้ตัวว่าเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ เขาารู้ตัวว่ามีความไม่ซื่อสัตย์ในจิตใจของเขาและรู้สึกเจ็บปวดเพราะสิ่งเหล่านั้น เขาพบว่ามีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเขาที่กำลังต่อสู้กับพระคุณ และพยายามที่จะดึงเขาให้ออกห่างจากพระเจ้าอยู่เสมอ แม้ว่าเขาไม่อาจที่จะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาได้ แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้มัน แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกตกต่ำถึงขนาดที่สงสัยว่าตัวเขาเองเป็นคริสเตียนจริงๆ หรือเปล่า แต่เขาก็จะสามารถพูดได้อย่างที่จอห์น นิวตันพูดเอาไว้ว่า “ฉันไม่ใช่คนที่ฉันควรจะเป็น ฉันไม่ใช่คนที่ฉันอยากจะเป็น ฉันไม่ใช่คนที่ฉันหวังว่าฉันจะเป็นในอีกโลกหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามฉันไม่ใช่คนที่ฉันเคยเป็นเมื่อก่อน และด้วยพระคุณของพระเจ้าฉันเป็นคนที่ดีขึ้น” แล้วคุณล่ะ อัครทูตขอห์นจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร? คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

ข้อสี่ ขอห์นได้เขียนเอาไว้ว่า “เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง” (1 ยอห์น 3:14) คนที่บังเกิดใหม่จะมีความรักพิเศษให้กับบรรดาสาวกแท้ของพระคริสต์ทุกคน เหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์พวกเขาจะมีความรักตามธรรมดาให้กับคนทุกคน แต่จะมีความรักที่พิเศษให้กับบรรดาคนที่มีความเชื่อเดียวกันในพระคริสต์ และก็เหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเขา เขารักบรรดาคนบาปที่เลวร้ายที่สุดและร้องไห้ให้พวกนั้นได้ แต่เขาจะมีความรักที่พิเศษให้กับเหล่าผู้เชื่อ เขา รู้สึกสบายใจเวลาที่ได้อยู่กับคนเหล่านั้น เขา รู้สึกเหมือนว่าคนเหล่านั้นเป็นคนในครอบครัวของเขาเอง พวกเขาเป็นเพื่อนทหารร่วมกองทัพของเขาซึ่งต่อสู้กับศัตรูคนเดียวกันกับเขา พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเขาซึ่งเดินทางไปบนถนนสายเดียวกัน เขาเข้าใจคนเหล่านั้นและคนเหล่านั้นก็เข้าใจเขาด้วย พวกเขาอาจจะแตกต่างจากตัวเขาในหลายๆ ด้านทั้งตำแหน่งฐานะทางสังคมหรือความมั่งคั่งที่มี แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรเลย พวกเขาเป็นลูกชายลูกสาวของพระบิดาของเขา และมันก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะรักพวกเขาเหล่านั้น แล้วคุณล่ะ อัครทูตขอห์นจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร? คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

ข้อห้า ขอห์นได้เขียนเอาไว้ว่า “ช่วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก” (1 ยอห์น 5:4) คนที่ได้บังเกิดใหม่จะไม่เอาความคิดเห็นของโลกนี้มาเป็นมาตรฐานของเขาในการตัดสินใจว่าอะไรถูกอะไรผิด เขาจะไม่แคร์ถ้าต้องทำอะไรสวนทางกับวิถีทาง ความคิด หรือสิ่งที่คนในโลกนี้ปฏิบัติกัน สิ่งที่คุณอื่นคิดหรือพูดไม่ได้มีความหมายต่อเขาอีกต่อไป เขามีชัยชนะต่อการรักโลกนี้ เขาพบว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขของคนส่วนใหญ่ นั้นไม่ได้ทำให้เขาพึงพอใจอีกต่อไป สำหรับเขาแล้วสิ่งเหล่านั้นคุณเป็น

เรื่องโง่เขลาและไร้คุณค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ เรายกการสรรเสริญของพระเจ้ามากกว่าการสรรเสริญของมนุษย์ เขากลัวว่าจะทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยมากกว่าจะกลัวว่าจะทำให้มนุษย์ไม่พอใจ มันไม่สำคัญว่าเขาจะถูกตำหนิหรือได้รับการสรรเสริญ เพราะเป้าหมายอันดับแรกของเขาก็คือเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย แล้วคุณล่ะ อัครทูตขอห็นจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร? คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

ข้อหก ขอห็นได้เขียนเอาไว้ว่า “คนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ระวังรักษาตัว” (1 โขห็น 5:18) คนที่บังเกิดใหม่จะระมัดระวังจิตวิญญาณของเขา เขาไม่เพียงแค่อหึกเล็งความบาปแต่ยังหึกเล็งทุกอย่างที่อาจจะนำไปสู่ความบาป เภระมัดระวังในการเลือกคบเพื่อน เขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ชั่วร้ายจะนำใจของเขาไปในทางชั่ว และความชั่วร้ายก็คิดเขาง่ายยิ่งกว่าความดี ซึ่งเหมือนกับโรคติดต่อที่ติดต่อกันง่ายกว่าการมีสุขภาพที่ดี เภระมัดระวังในการใช้เวลาของเขา ความปรารถนาสูงสุดของเขาคืออยากที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขามีความปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างกบถหารที่อาศัยอยู่ในประเทศของศัตรู นั่นก็คือสวมเสื้อเกราะอยู่เสมอและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับการทดลอง เขาพากเพียรอดสาหะที่จะเป็นคนที่มีความระมัดระวัง ถ่อมใจ และเต็มไปด้วยการอธิษฐาน แล้วคุณล่ะ อัครทูตขอห็นจะพูดถึงคุณว่าอย่างไร? คุณได้บังเกิดใหม่หรือยัง?

นี่เป็นลักษณะสำคัญ 6 อย่างของคริสเตียนที่ได้บังเกิดใหม่ สิ่งเหล่านี้อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของความลึกและความชัดเจนในแต่ละบุคคลที่ต่างกันไป ในบางคนเราอาจจะพอเห็นได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนนัก แต่ในบางคนสิ่งเหล่านี้ก็ชัดเจนจนขนาดที่ใครๆก็เห็นได้ และในแต่ละคนลักษณะอย่างหนึ่งก็อาจจะชัดเจนกว่าอีกอย่างหนึ่ง และก็น้อยมากที่ลักษณะเหล่านี้จะปรากฏชัดเจนเท่าๆกันทั้งหมดในคนๆหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามันจะไม่ชัดเหมือนกันในทุกคน เราก็ได้ทราบถึงลักษณะที่ชัดเจนทั้ง 6 ประการของการบังเกิดใหม่แล้ว ดังนั้นเราควรจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร? เราสามารถหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลได้เพียงข้อเดียวนั่นก็คือ มีเพียงคนที่ได้บังเกิดใหม่เท่านั้นถึงจะมีลักษณะ 6 ประการนี้ และคนที่ไม่ได้มีลักษณะเหล่านี้ก็ไม่ได้บังเกิดใหม่ และนี่ก็ดูเหมือนว่าเป็นข้อสรุปเดียวกับที่อัครทูตขอห็นตั้งใจอยากให้เราเข้าใจ คุณมีลักษณะเหล่านี้หรือเปล่า? คุณบังเกิดใหม่หรือยัง?